



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 93,588.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘บักจิ้น’ ถกร่างกม.ตั้งก.อุดมฯทุกวัน

- หวังส่งต่อสนช.ผ่านกฎหมายก่อนการเลือกตั้ง
- ‘หมอเฉลิมชัย’ชี้ร่างพ.ร.บ.ศึกษาชาติสื่อแท่ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนช.อยู่ระหว่างเร่งพิจารณากฎหมายที่ได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของ สนช. ซึ่งมีอยู่ประมาณ 50 ฉบับ และเนื่องจากได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม ดังนั้นกฎหมายใดที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของ สนช.ในขณะนี้ คาดว่าคงไม่ทัน ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สำคัญคือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... คาดว่าคงออกไม่ทันในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน แต่ส่วนตัวเชื่อว่าทุกพรรคการเมือง จะเห็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา หากรัฐบาลใหม่เข้ามา ก็หยิบยกมาพิจารณา และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ทันที ไม่ต้องยกร่างใหม่

นพ.เฉลิมชัยกล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ สนช.พิจารณาเรียบร้อยแล้ว คือร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ... ส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมการการศึกษา (กมธ.) วิสามัญ คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีทั้งหมด 11 ฉบับ ขณะนี้ กมธ.วิสามัญชุดที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 80 คาดว่าจะเสนอให้ สนช.พิจารณาในวาระ 2 และ 3 ได้ภายในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ และประกาศจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ อย่างเป็นทางการต่อไป

“ขณะนี้ สนช.เร่งพิจารณากฎหมายที่อยู่ในวาระการประชุมทุกฉบับ เพื่อจะเร่งออกกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มีนาคม ก่อนการเลือกตั้งประมาณ 2 สัปดาห์ตามกำหนด ซึ่งในส่วนของ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ พล.อ.อ.ประจินได้นัดประชุมต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้มีเวลามากพอที่จะได้อภิปรายแลกเปลี่ยนพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายให้เกิดความรอบคอบ และเกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมให้มากที่สุด” นพ.เฉลิมชัยกล่าว